

**TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC CHO HỌC SINH KHỐI 6
THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI
ĐÌNH LỆ MẬT (PHƯỜNG VIỆT HUNG) VÀ
ĐÌNH THANH AM (PHƯỜNG THƯỢNG THANH)**

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2024 - 2025, sáng ngày 16/11/2024, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức cho học sinh khối 6 tham quan học tập tại di tích đình Lệ Mật (phường Việt Hưng) và đình Thanh Am (phường Thượng Thanh). Chuyến tham quan học tập được tổ chức nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết về các di tích lịch sử, bồi đắp lòng tự hào về truyền thống anh hùng của quê hương của học sinh.

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến tham quan tìm hiểu di tích lịch sử địa phương là đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên). Tại đây, sau khi làm lễ dâng hương, các em học sinh đã được nghe giới thiệu về lịch sử cũng như giá trị văn hóa của ngôi đình cổ kính này. Đình Lệ Mật nằm trong một cụm di tích quốc gia bao gồm đình và chùa làng Lệ Mật, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Theo người dân làng Lệ Mật kể lại thì trước đây, đình Lệ Mật nằm ở vị trí khác, chính nơi đây là đất của chùa. Khoảng đầu thế kỷ trước, dân làng đã quyết định rời chùa sang bên phải để lấy đất dựng lại đình. Kiến trúc của đình cũng khá đặc biệt: Đình quay mặt về hướng nam. Dáng dấp ngôi đình mang phong cách nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn. Chéch mé trước đình là một nguyệt hồ nhỏ với hàng tường hoa vây quanh. Cạnh hồ này, giữa hai hàng cây có con ngõ rộng lát gạch dẫn thẳng đến một cổng tam quan xây 2 tầng 8 mái, trên đắp các hình rồng rắn. Sau tam quan là hai nhà giải vũ 3 gian ở hai bên hòn non bộ với bức cuốn thư ở giữa làm bình phong che chắn. Đình Lệ Mật hiện khá khang trang với nhiều đồ thờ tự, lớp trong lớp ngoài nghiêm chỉnh mang giá trị tương đồng như ở nhiều di tích khác có cùng niên đại vào thế kỷ XIX-XX.





Học sinh nghe giới thiệu và tìm hiểu về kiến trúc, giá trị lịch sử của đình Lê Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên)

Cùng với di tích đình Lê Mật, trong chuyến tham quan học tập lần này, các em học sinh được tìm hiểu về đình Thanh Am (phường Thượng Thanh, quận Long Biên). Đây là ngôi đình mang nhiều giá trị về văn hoá, kiến trúc và có lịch sử lâu đời. Đình thờ Đào Kỳ, Phương Dung - hai vị tướng có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc và Nguyễn Bình Khiêm - danh nhân văn hoá thế kỷ XVI. Ngôi đình tọa lạc trên diện tích hơn 300 mét vuông. Đại đình có bốn mái, lợp ngói mũi hài với các góc đao uốn cong. Chính giữa bờ nóc đắp đôi rồng lớn châu mặt trời lửa trên đầu hổ phù. Đình có bảy gian, các bộ vì kèo được làm theo kiểu “chồng giường giá chiêng hạ kê” trên sáu hàng chân. Giá chiêng được tạo thành bởi hai cột tròn đặt trên câu đầu to. Giường nách được chồng thừa, đầu ăn sâu chân mộng cột quân và cột hiên. Các cột kê trên tảng đá lớn, bộ khung gỗ của tòa đại đình được các nghệ nhân chạm trổ công phu, các con giường cũng được chạm nổi hình hoa lá, vân mây. Hậu cung là nếp nhà ngang ba gian, cao và hẹp lòng. Bên trong làng nhà xây bệ gạch cao, trên đặt long ngai, bài vị thờ thành hoàng làng. Nằm giữa đại đình và hậu cung là phương đình xây kiểu hai tầng tám mái. Hiện nay, đình còn lưu giữ được nhiều đạo sắc, trong đó đạo sắc sớm nhất có niên hiệu Vĩnh Khánh thứ hai (1730), một quả chuông đúc năm Cảnh Thịnh thứ nhất (1793), cuốn thần phả viết về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Bình Khiêm, một cuốn sấm ký (những lời tiên đoán của ông). Năm 1990, đình Thanh Am đã được Bộ Văn hoá và Thông tin xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật.





Học sinh nghe giới thiệu và tìm hiểu về kiến trúc, giá trị lịch sử của đình Thanh Am (phường Thượng Thanh, quận Long Biên)

Chuyến tham quan di tích đình Lệ Mật (phường Việt Hưng) và đình Thanh Am (phường Thượng Thanh) là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, bổ ích. Hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn mang tính giáo dục sâu sắc. Thông qua những chuyến tham quan di tích lịch sử địa phương như thế này, các em học sinh sẽ có thêm những kiến thức lịch sử, được bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về quê hương.

